



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc



Đổng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho nhân dân thôn Tân Minh, xã Song An (Vũ Thư).

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), sáng ngày 11/11, thôn Tân Minh, xã Song An (Vũ Thư) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh và huyện Vũ Thư.

Thôn Tân Minh có 406 hộ với 1.300 nhân khẩu. Những năm qua, bà con nhân dân trong thôn chủ động phát huy thế mạnh của địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình. Đến nay, trên 90% số hộ với 80% lao động có việc làm ổn định; số hộ khá, giàu ngày càng tăng, trong đó hộ giàu 50%, hộ khá 49,4%, hộ nghèo chỉ còn 1,6%, bình quân thu nhập đầu người trong thôn đạt 36 triệu đồng/năm. Cùng với tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền thôn Tân Minh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân

dân hưởng ứng các phong trào thi đua, tích cực tham gia công tác từ thiện, nhân đạo, phát huy tốt truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng nếp sống văn hóa mới ở khu dân cư, bảo vệ môi trường... Qua bình xét hàng năm thôn có trên 95% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", nhiều năm liền đạt danh hiệu "Xã văn hóa". Phát biểu chung vui với nhân dân thôn Tân Minh, đồng chí Chủ tịch

Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng, ghi nhận những kết quả, thành tích của nhân dân thôn Tân Minh đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới bà con nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, động viên các gia đình, cá nhân tích cực phát triển các mô hình kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương vận dụng và phát huy nguồn lực xã hội để giúp hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đổi mới văn minh, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở; các cấp, các ngành, huyện Vũ Thư và các nhà hảo tâm đã tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN TÙNG

Kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THCS Kỳ Bá và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ



Đổng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Chính phủ cho Trường THCS Kỳ Bá.

Sáng ngày 11/11, Trường THCS Kỳ Bá, thành phố Thái Bình tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Trường (1978 - 2018) và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Đến dự và chung vui với tập thể nhà trường có đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, UBND thành phố; các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cựu học sinh, đại diện phụ huynh, cùng trên 1.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đang học tập và công tác tại trường.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù có nhiều thăng trầm nhưng nhà trường luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo

không ngừng phát triển để khẳng định vị thế của mình. Các thế hệ nhà giáo và học sinh dù ở thời kỳ nào đều nỗ lực phấn đấu trở thành những người tốt, có ích cho xã hội. Hiện, Trường có tổng số 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó, 100% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ đạt chuẩn (trên chuẩn 90%). Hàng năm có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp thành phố, tỉnh, quốc gia, với khoảng 3.000 học sinh giỏi các cấp. Học sinh trúng tuyển vào trường THPT công lập luôn ở tốp đầu, số học sinh đỗ THPT Chuyên Thái Bình chiếm tỷ lệ

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

Đại hội Hội Làm vườn huyện Đông Hưng

Hội Làm vườn huyện Đông Hưng vừa tổ chức Đại hội lần thứ V đánh giá kết quả hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2013 - 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp hội làm vườn trong toàn huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã đề ra. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội tích cực tuyên truyền hội viên hưởng ứng phong trào phát triển kinh tế VAC, tổ chức 440 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút trên 22.000 hội viên tham dự. Phong trào phát triển kinh tế vườn đã tạo ra khối lượng hàng hóa lớn, tăng thu nhập, cải thiện đời sống hội viên, góp phần tạo hệ sinh thái VAC, tạo cảnh quan nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Làm vườn huyện Đông Hưng phấn đấu: kết nạp mới 100 hội viên/năm; 100% cơ sở hội duy trì hoạt động tốt, không có cơ sở hội yếu kém; 100% diện tích vườn, ao, chuồng của hội viên được tu bổ, cải tạo, đầu tư thâm canh đạt hiệu quả kinh tế cao...

Tại Đại hội, 10 tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phát triển kinh tế VAC nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 đồng chí.

THU HIỀN

Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho học sinh Làng trẻ em SOS

Sáng ngày 11/11, Làng trẻ em SOS Thái Bình tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho học sinh trẻ em trong Làng.

Làng trẻ em SOS Thái Bình hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 106 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các địa phương trong tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng, cán bộ, nhân viên trong Làng luôn quan tâm đến hoạt động tư vấn học tập và việc làm cho các em. Tại buổi tư vấn, 40 em trong Làng là học sinh THCS và THPT được các giảng viên Trường Đại học Thái Bình và Trung tâm Dịch vụ việc làm, Phòng Việc làm - An toàn vệ sinh lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) chia sẻ về công tác hướng nghiệp, học nghề, những xu hướng tuyển dụng và các ngành nghề đang có nhu cầu hiện nay, cách thức tiếp cận tìm việc làm. Bên cạnh đó, các em cũng được thảo luận, chia sẻ những băn khoăn về ngành nghề để các giảng viên giải đáp và thực hành kỹ năng khi xin việc.

Việc tư vấn hướng nghiệp và việc làm nhằm hỗ trợ cho các em học sinh trung học trong việc đưa ra các quyết định chọn hướng học, chọn nghề sao cho phù hợp với khả năng và sở thích, giá trị của bản thân, đồng thời phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và nhu cầu lao động của xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

Chủ động phòng, chống rét cho các loại thủy sản nuôi qua mùa đông

Dự báo diễn biến thời tiết cực đoan có thể xảy ra, nhất là rét đậm, rét hại trong vụ đông xuân 2018 - 2019 có khả năng xuất hiện kéo dài; việc chăm sóc và phòng, chống rét cho các đối tượng thủy sản nuôi qua mùa đông là rất quan trọng.

Để chủ động phòng, tránh rét, hạn chế ảnh hưởng của thời tiết lên sức khỏe thủy sản trong vụ đông xuân, Chi cục Thủy sản khuyến cáo các địa phương và các hộ nuôi trồng thủy sản trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số công việc cụ thể: kiểm tra số lượng và trọng lượng thủy sản hiện có trong ao, đầm, hồ để lên kế hoạch thu hoạch toàn bộ thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm trước tháng 12/2018; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp phòng, tránh rét cho thủy sản. Hướng dẫn, đôn đốc người nuôi thực hiện công tác phòng, tránh rét cho thủy sản nuôi qua mùa đông gồm chuẩn bị công trình nuôi, chọn và thả giống, chăm sóc, quản lý thủy sản bảo đảm kỹ thuật ngành chức năng hướng dẫn. Trong thời gian nuôi qua mùa đông, không kéo lưới đánh bắt cá, không sử dụng phân bón hữu cơ trong ao nuôi; duy trì oxy hòa tan trong ao từ 4mg/lít trở lên.

KHÁC ĐUẦN

Khai mạc giải bóng đá khối các sở, ban, ngành năm 2018

Tại sân vận động tỉnh, Ban Chỉ đạo đại hội thể dục thể thao tỉnh vừa tổ chức khai mạc giải bóng đá khối các sở, ban, ngành năm 2018.



Giải bóng đá khối các sở, ban, ngành năm 2018 là một trong những giải đấu nằm trong chương trình đại hội thể dục thể thao tỉnh năm 2018. Giải đấu là dịp để cán bộ, nhân viên, người lao động các sở, ban, ngành hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe và tăng cường sự giao lưu, đoàn kết. Tham gia giải đấu có gần 200 vận động viên đến từ 12 sở, ban, ngành trong tỉnh. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn. Đội nhất các bảng sẽ tham gia thi đấu vòng bán kết và chung kết.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu giữa đội bóng của Sở Kế hoạch và Đầu tư gặp đội Sở Tài nguyên và Môi trường.

HOÀNG LANH

Hội thao công nhân viên chức, người lao động ngành Nông nghiệp năm 2018

Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức khai mạc hội thao công nhân viên chức, người lao động năm 2018.

Hội thao thu hút 200 vận động viên đến từ 15 đơn vị trong ngành, thi đấu ở 4 môn: kéo co, cầu lông, bóng bàn và cờ tướng. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, trau dồi sức khỏe tạo nên diện mạo mới, sức bật mới, là động lực phát triển phong trào thể dục thể thao trong ngành Nông nghiệp đồng thời là cơ hội để công nhân viên chức, người lao động ở các đơn vị trong ngành được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần phục vụ cho công tác và học tập, nâng cao nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần.

Hội thao là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm thành lập Bộ Canh nông, 23 năm thành lập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

LƯU NGÂN

"Khởi" dòng nước sạch về nông thôn

(Xem trang 2)



Nhà máy nước sạch Toàn Thịnh (Thái Thụy) đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất nước sạch phục vụ nhân dân.

TRƯỜNG THPT LÝ BÔN

50 năm xây dựng, trưởng thành

(Xem trang 3)